



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

อินวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปุลายนา ตั้งตระหง่าน สานชีวี สายน้ำที่ลำน้ำหกวา ชาวเกษตรกรรม

ฉบับเดือน เมษายน 2560

ภายในฉบับนี้:

- การติดตามประเมินผล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ครั้งที่ 2
- โครงการอบรมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า เทศบาลตำบลทุ่งหวา ประจำปี 2560
- การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลทุ่งหวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- วันสำคัญประจำเดือน เม.ย. 60

การติดตามประเมินผลโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ครั้งที่ 2

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งหวา ได้ส่งชุมชนบ้านดอนแยง หมู่ที่ 13 เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ผ่านมาคณะกรรมการประเมินโครงการได้ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนของชุมชนในครั้งที่ 1 ผลปรากฏว่า ชุมชนบ้านดอนแยง ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ 1 ใน 10 ของชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมดีเด่นคณะกรรมการประเมินชุมชนของโครงการจึงได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 ใน 3 ต่อไป



โครงการอบรมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า เทศบาลตำบลทุ่งหวา

เทศบาลตำบลทุ่งหวา จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าตำบลทุ่งหวา ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึงโทษและอันตรายของมลพิษที่เกิดจากไฟฟ้าและหมอกควัน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันไฟฟ้าแก่อาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหวา ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลทุ่งหวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลทุ่งหวา จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลทุ่งหวา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีพละานามัยสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี และที่สำคัญก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอปท.และประชาชน อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการลด และป้องกันปัญหายาเสพติด โดยให้เยาวชนและประชาชนหันมาใส่ใจการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น



วันสำคัญ ประจำเดือน เมษายน 2560



ความเป็นมา

ประวัติวันสงกรานต์ คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤตว่า "ส-กรานต" ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ นั่นเอง โดยเทศกาลสงกรานต์ นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า "ประเพณีตรุษสงกรานต์" ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นั่นเอง

วันมหาสงกรานต์ ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ จนต่อมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันสากล คือ วันที่ 1 มกราคม แต่ถึงอย่างไร คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ในเดือนเมษายน จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย

สำหรับวันสงกรานต์ ปี 2560 นี้ นางสงกรานต์นามว่า **"กาฬภณีเทวี"** ทรงพาหุรัด ทัดดอกกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง หัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังกฤษกร(ช้าง) เป็นพาหนะ



กิจกรรมในวันสงกรานต์

ทำบุญตักบาตร วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาตักบาตรเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจลงภาชนะมีถ้วยโกโอขามที่สวยงาม แล้วเอวางเรียงลงในถาด เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระประจำหมู่บ้านของตน เรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สวยงามมีดชิดเหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน

ก่อพระเจดีย์ทราย ใน สมัยก่อนที่เรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วย เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเต็มเต็มจึงมีการขนทราย เข้าวัดหรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั่นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระเจดีย์ ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันทำเพราะคอน เย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปที่ทำน้ำแล้วขนทรายกันมาคนละถัง เพื่อนำทรายมาก่อ เป็นพระเจดีย์นั่นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านมีความสามัคคี กรมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะนำทรายที่ ชาวบ้านขนมานำ ไปคืนสู่แม่น้ำดังเดิมเพราะไม่รู้จักเก็บไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้น แล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควรระวังขนเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความลำบากให้พระเณรในภายหลัง

สงฆ์ รดน้ำ และเล่นน้ำ การ สงฆ์รดน้ำพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระ ทำเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและสงฆ์รดน้ำท่านในวันขึ้นปี ใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพุทธรูปมา ก็มีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนาน สงฆ์รดน้ำพุทธรูปแล้วก็มีการรดน้ำพระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการรดน้ำจริง ๆ สงฆ์รดน้ำจริง ๆ ใต้อุมาสก อุมาสิกาณา มากวายน ท่านก็ขึ้นธรรมาสันเทศน์อานวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ไม่รดน้ำ นอกจากนั้นยังมีการ รดน้ำญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี



พบเห็นการทุจริต คอร์รัปชัน
ไปทักแจ้ง..

เทศบาลตำบลท่งหวาย โทร..(0533) 696-5555, (0533) 696-5554
นายก ทค.ท่งหวาย โทร..(084) 571-9576
ปลัดทค.ท่งหวาย โทร..(084) 637-7362

ต่อต้าน
คอร์รัปชัน
จุดเปลี่ยนประเทศไทย

รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน
สู่การมีถนนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน